



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

นายนิพัทธ์ เพ็ชรลมูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจาก นางวรวิวีร์ ศุภากรให้นำมาหินอ่อน จำนวน 2 ชุด มอบให้กับโรงเรียนเมืองปัตตานี

ที่โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายนิพัทธ์ เพ็ชรลมูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจาก นางวรวิวีร์ ศุภากรให้นำมาหินอ่อนจำนวน 2 ชุด มอบให้กับโรงเรียนเมืองปัตตานี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเด็กๆ เยาวชน และอุทิศให้กับนายองชัย วิเศษชาญเวช โดยมี นายประหยัด สุขชี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และนายชุมชนธ์ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียน ร่วมรับมอบ

โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตั้งอยู่เกือบกลางใจเมืองปัตตานี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 59 คน นักเรียน 895 คน นักเรียนร้อยละ 70 นับถือศาสนาอิสลาม ในขณะเดียวกัน ก็มีนักเรียนต่างด้าว จำนวน 200 กว่าคน ที่เป็นนักเรียนชาวกะเหรี่ยง นักเรียนจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้

นายประหยัด สุขชี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าว ว่า ต้องขอขอบคุณ คุณนางวรวิวีร์ ศุภากร เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบมาหินอ่อน ให้กับเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ เพราะโรงเรียนเมืองเป็นโรงเรียนค่อนข้างใหญ่ มีนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ปกครองของนักเรียนที่หลากหลายชาติพันธุ์ การมอบมาหินอ่อนในครั้งนี้ จึงถือเสมือนเป็นการให้นักเรียนภายในโรงเรียน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการนั่งทำการบ้าน นั่งพูดคุย หรือเพื่อการสนทนาการของบุคคลกรภายในโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี จึงเห็นสมควรว่า เป็นการดีมากที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และต้องขอขอบคุณนางวรวิวีร์ ศุภากร เป็นอย่างยิ่งในการอนุเคราะห์ในครั้งนี้

นายนิพัทธ์ เพ็ชรลมูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก นางวรวิวีร์ ศุภากร ได้มอบมาหินอ่อนให้กับโรงเรียนเมืองปัตตานีแล้ว ยังได้สมทบทุนสร้างรั้วกำแพงวัดทุ่งซ้อโฆษิตาราม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ในวงเงิน 10,000 บาทอีกด้วย ซึ่งเป็นส่งเสริมเด็กพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่เป็นการอุทิศส่วนบุญให้กับนายองชัย วิเศษชาญเวช ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/sTKa4>